

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทุกวันนี้เราคงได้ยินกันบ่อย ๆ เกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนทุกแง่มุมในชีวิตประจำวันของเรา และส่งผลต่อธุรกิจในทุกภาคส่วน ยิ่งสำหรับภาคการเงินการลงทุน ภาพอนาคตที่เรากำลังมุ่งไปนั้นอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นไม่กี่ปีมานี้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยี เช่น Blockchain และ AI มีบทบาทยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในการให้บริการ ปัจจุบันก็มี use case ที่เป็นไปได้อย่างหลากหลายและเริ่มมีการให้บริการจริงในวงกว้าง ที่เห็นได้จริงในไทย เช่น ด้านระบบชำระเงิน การบริหารจัดการการลงทุนหรือเครื่องมือช่วยตัดสินใจลงทุน แพลตฟอร์มการระดมทุน และประกันที่คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้เอาประกัน เป็นต้น

เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม รวมทั้งทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ของแต่ละคนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ประชาชนเองก็เข้าใจและคุ้นเคยกับบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางขึ้น คนจำนวนมากกำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะในการจ่ายเงิน ออม ลงทุน หรือกู้ยืม ที่ตอบโจทย์และสะดวกรวดเร็ว ทำให้ความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อบริการเหล่านี้ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

ดังนั้น โจทย์สำคัญของภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีบทบาททั้งด้านพัฒนาและกำกับดูแลอย่าง ก.ล.ต. จึงเป็นเรื่องทำอย่างไรจึงจะช่วยให้เกิด ecosystem ในประเทศไทยที่ดึงดูดและช่วยให้ผู้มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สามารถพัฒนา ให้บริการ และแข่งขันได้ ทำอย่างไรที่จะช่วยให้ตลาดเงินตลาดทุนไทยเปิดรับ และสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลไม่เป็นอุปสรรค ขณะที่ยังให้ความคุ้มครองผู้บริโภค / ผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการมี mindset ที่เปิดกว้าง พร้อมรับแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดกับกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่เดิม และพร้อมเรียนรู้ไปกับภาคเอกชนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี

โครงการ FinTech Challenge จึงเป็นโครงการสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างกันของผู้ประกอบการและ ก.ล.ต. ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาแนวทางส่งเสริมและกำกับดูแลที่เปิดรับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการให้บริการและตอบโจทย์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสมครับ ภายใต้โครงการนี้

ก.ล.ต. คาดหวังให้ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์มาท้าทายให้ ก.ล.ต. ต้องคิดใหม่ทำใหม่ และหาแนวทางเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคได้อย่างเต็มที่ และต้องถือได้ว่าการประกวดทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผลงานที่ได้รางวัลนวัตกรรมมาปรับใช้กับการให้บริการทางการเงินได้อย่างโดดเด่น ส่วนผลงานที่เข้ารอบก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ FinTech Challenge ในครั้งที่ 3 นี้ จากทีมที่สมัครกว่า 50 ทีม เราได้คัดจนเหลือ 12 ทีมที่น่าสนใจ มาเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน wealth management / robo-advisor / copy trade / payment / alternative lending platform / การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่พิเศษขึ้นกว่าทุกปีคือปีนี้ ก.ล.ต. ได้พันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างสมาคมฟินเทคประเทศไทยมาช่วยจัดโปรแกรมบ่มเพาะผู้เข้าแข่งขัน โดยเชิญกูรูในวงการฟินเทคและสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมาแชร์ประสบการณ์ที่หลากหลาย ส่วนฝั่งหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ก.ล.ต. เอง ก็ช่วยกันให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าแข่งขันอย่างเต็มที่ครับ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายนนี้ FinTech Challenge ครั้งที่ 3 ก็จะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับ เราจะได้เห็นทั้ง 12 ทีมแข่งขันในรอบสุดท้าย รวมทั้งยังมี panel discussion ใน theme สำคัญของตลาดทุนไทยตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง digital transformation / wealth advice for all / future of tokenization / AI เรียกได้ว่า จัดเต็มและน่าสนใจทั้งวันเลยครับ ใครสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.zipeventapp.com/e/FinTechChallenge2018> และ Facebook

<http://www.facebook.com/FinTechChallenge> นะครับ
